





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>เคล็ดลับกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, nationtv., amarintv., sanook )            -นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ แพทย์นิติเวช รพ.รามธิบดี ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พบคนใช้อายุน้อยกินเมล็ดกัญชา แล้วมีอาการใจสั่นรุนแรงจนหัวใจเต้นผิดปกติเข้ารับรักษา ใน รพ.อีกแล้ว โดยซื้อจากร้านใกล้โรงเรียน อาจผลไปซื้อเพราะนึกว่าขนมปกติ ซึ่งถ้ารัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญชา ไม่ออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาให้มากกว่านี้ เหตุการณ์เลวร้ายอาจเกิดกับทุกคนรวมทั้งคนใกล้ตัว ทั้งอุบัติเหตุ คนที่มีปัญหาทางจิตจากการใช้กัญชาทำร้ายคนอื่น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องนี้หันมาควบคุมการใช้กฎหมายมากกว่านี้ ทั้งนี้ไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ ต้องผ่าน อย. หรือกรมอนามัย หรือกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว ถือว่าเป็นอาหาร หรือสมุนไพร และไม่มีช่องทางในการร้องเรียนที่ชัดเจน</p> <p><b>ร้องกลิ่นกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ)            -ชาวบ้านในหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร้องเรียนโรงเรียนปลูกกัญชา ก่อความเดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศพ่นใส่ทั้งวันทั้งคืน ส่งกลิ่นเหม็นกระจายรัศมีเป็นร้อยเมตร จนต้องปิดประตูหน้าต่างอยู่แต่ในบ้าน บางรายหนักต้องส่งโรงพยาบาล มีอาการหลอนจนเสียสุขภาพจิต เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งไปยังเทศบาลให้เข้ามาตรวจสอบแล้ว และเตรียมรวบรวมรายชื่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนเข้าร้องเรียนกับทางศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ต่อไป</p> <p><b>เตือนคนไทยห้ามพกกัญชาไปญี่ปุ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน            -สถานกงสุลใหญ่ ณ พูกุโอกะ ประกาศเตือนคนไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่น ให้ระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลโทษทางกฎหมายของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ทั้งในประเภทกัญชาและยากระตุ้นประสาท โดยโทษทางกฎหมายกัญชา แบ่งออกเป็น 5 กรณี ได้แก่ 1.กรณีนำเข้า-ส่งออก-ผลิต มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี 2.กรณีนำเข้า-ส่งออก-ผลิต เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.กรณีมีไว้ในครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี 4.กรณีมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 5.กรณีใช้ยาเสพติด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี นอกจากนี้ ยังแจ้งข้อควรระวังว่าไม่ควรหลงเชื่อคำชักชวนที่ไม่สมเหตุสมผลจากคนรู้จักและคนที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะในสื่อโซเชียล และไม่รับฝากสิ่งของจากคนรู้จักหรือคนที่ไม่รู้จัก รวมถึงห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ไวรัสมาร์บวร์ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, pptvhd36)            - ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามธิบดี ให้สัมภาษณ์ถึงโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) ในประเทศอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) ว่า ไวรัสมาร์บวร์กมีรหัสพันธุกรรมเดียวกับเชื้อไวรัสอีโบล่า เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2510 ในทวีปแอฟริกาที่คาดว่ามาจากลิง จากนั้นศูนย์วิจัยในเมืองมาร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้นำเชื้อจากแอฟริกามาทำการวิจัย ซึ่งทำให้มีนักวิจัยติดเชื้อกว่า 30 รายและเสียชีวิต 9 ราย จึงได้ทำการแยกไวรัสชนิดนี้ออกมาแล้วระบุเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ยังพบการระบาดประปรายในทวีปแอฟริกา มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 22-88 ล่าสุดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศข้อมูลแจ้งเตือนพบการติดเชื้อในประเทศแอฟริกา 16 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยสงสัยอีก 6-7 ราย โดยผู้เสียชีวิตมีประวัติไปร่วมงานศพของผู้ป่วยไม่ทราบโรค และพิธีกรรมของแอฟริกาจะมีการอาบน้ำศพ กอดศพ ก่อนฝังลงดิน จึงคาดว่าเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ ไวรัสมาร์บวร์กมีความทนทานมากกว่าไวรัสโคโรนา แพร่เชื้อได้ทั้งที่ยังมีชีวิตและจากศพ ขณะที่ยาและวัคซีนยังอยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ทดลอง สิ่งสำคัญคือหากติดเชื้อแล้วได้รับการรักษาที่มีคุณภาพก็อาจไม่เสียชีวิต ดังนั้นต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่มาจากประเทศอิเควทอเรียลกินีและใกล้เคียง หากพบมีอาการป่วยเข้าข่ายต้องรีบรายงานกรมควบคุมโรค เข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทันที อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่โรคจะมาถึงไทยขึ้นอยู่กับการระบาดในประเทศอิตาลีและจำนวนผู้ที่เดินทางจากอิตาลีเข้าไทย แต่ปัจจุบันยังมีการเดินทางมาไทยน้อยมาก</p>	
<p><b>แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, tnnthailand, workpointtoday, thereporter, changmainews, thaigov, topnews)</p> <p>- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมต้อนรับทีม USAR Thailand กลับจากการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 9 - 17 ก.พ. 2566 รวม 9 วัน ซึ่งทีม USAR Thailand มีจำนวนทั้งหมด 42 คน และสุนัขกู้ภัย (K9) 2 ตัว อุบัติการณ์กู้ภัยกว่า 200 ชิ้น โดยได้ตั้งฐานปฏิบัติการในเขต Antakya จังหวัด Hatay ออกสำรวจและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารนำร่างออกมาได้ 25 ราย รวมถึงให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ และได้ส่งมอบภารกิจให้ทีมกู้ภัยท้องถิ่นเมื่อ 15 ก.พ. ทั้งนี้ ทีม USAR Thailand ได้ปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยร่วมกับทีมกู้ภัยนานาชาติ 86 ทีม ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ระลอกที่ประเทศตุรกีและซีเรีย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 45,000 ศพ โดยตุรกีพบ 39,672 ศพ และซีเรียมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 5,800 ศพ ขณะที่แพทย์เริ่มออกมาแสดงความกังวลว่าอาจเกิดโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัย</p>	
<p><b>ปลัด สธ. ชื่นชมหมอ-พยาบาลช่วยผู้ป่วยบนเครื่องบิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, anews, hfocus, thailandplus, innnews, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวแสดงความชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ของรพ. 2 แห่ง ในจ.บุรีรัมย์ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน ได้แก่ นพ.ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.นางรอง และคุณดวงใจ ศิริเดชอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นาโพธิ์ ที่ได้ปฏิบัติตามวิชาชีพให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังจะหมดสติบนเครื่องบินจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มาสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและปลอดภัย ถือเป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขต่อไป</p>	
<p><b>รพ.สมุทรปราการ ยกย่อง "ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา รพ.สมุทรปราการ พร้อมกล่าวชื่นชม รพ.สมุทรปราการ มีการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะการปรับโฉมเป็น Smart &amp; Modernize Hospital ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ทันสมัย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ทันสมัย พร้อมยกย่อง "ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด" โดยในปี 2565 ให้บริการสวนหัวใจ-ทำบอลลูน 1,479 ราย เปลี่ยนลิ้นหัวใจอีก 98 ราย ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลงเหลือร้อยละ 7.1</p>	
<p><b>เปิดมหรหรรรม "ผู้สูงอายุไทย ดวงตาสดใส ไร้ต้อกระจก"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดมหรหรรรม "ผู้สูงอายุไทย ดวงตาสดใส ไร้ต้อกระจก" รพ.สมุทรปราการ ช่วยให้ผู้สูงอายุในจ.สมุทรปราการที่เป็นโรคต้อกระจกชนิดบอด และชนิดสายตาลี้นรางที่จำเป็นต้องผ่าตัดได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว มองเห็นได้ชัดขึ้น ลดปัญหาการสูญเสียการมองเห็น</p>	
<p><b>อย. เตือน! ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เตือนผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. โดยสังเกตฉลาก และชื่อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ หลังตรวจโรงงานผลิตลูกชิ้นที่ จ.ปทุมธานี พบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูยี่ห้อ "จ๊ะเอ๋" ผลิตโดยไม่ขออนุญาต กระบวนการผลิตสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด มีการนำเนื้อไก่มาผสมกับเนื้อหมูเพื่อลดต้นทุนในการผลิต จึงได้อายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p><b>ลดขั้นตอนเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. ประชุมชี้แจง "หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. และการรายงานผลปฏิบัติงานตามแบบ (อสม.1) พ.ศ.2566" ให้ผู้บริหารและประธานอสม.รับทราบถึงแนวปฏิบัติ โดยกำหนดให้รายงานผลผ่านระบบ E-Social Welfare มายัง สสอ. ให้การรับรอง และส่งไปยัง สสจ. ก่อนส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อเบิกจ่ายค่าป่วยการ ช่วยลดขั้นตอนจากเดิมที่ต้องส่งเรื่องผ่านไปยัง รพ.สต.ก่อน ซึ่งใช้เวลาถึง 3-5 วัน ทั้งนี้ ในปี 2566 เน้นภารกิจการคัดกรองผู้สูงอายุทั่วประเทศ 12 ล้านคน การปฏิบัติตามโครงการ 3 หมอ ที่ให้อสม.เป็นหมอคนที่ 1 อยู่ดูแลคนในชุมชน ส่วนการปรับเพิ่มค่าป่วยการให้ อสม.เป็น 2,000 บาทต่อเดือน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเสนอ รพ.สต.ลงนามก่อนเสนอ กรม.ต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สถิติคนไทยจมน้ำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามข้อเสนอของสหประชาชาติ ว่า การจมน้ำเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แต่ระดับโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิต 372,000 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 146,000 คน สำหรับประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2555-2564) มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 35,915 คน เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 7,374 คน หรือสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ 10 คน.</p>	
<p><b>พระปริบาลภิกษุใช้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนก สธ. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช เปิดโครงการอบรม "พระปริบาลภิกษุใช้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป เพื่อถวายความรู้พระภิกษุให้มีความสามารถในการปฐมพยาบาลและดูแลพระภิกษุอาพาธให้ได้อย่างน้อย 1 รูปต่อ 1 วัด เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีเป้าหมายอบรมพระภิกษุสงฆ์รวม 9,360 รูป ตั้งแต่เดือน ก.พ.-มิ.ย.2566 ระยะเวลาหลักสูตร จำนวน 35 ชั่วโมง</p>	-
<p><b>สปสช.แจกยาคุม-ถุงยาง ผ่านแอปพ์เป่าตัง-ตุ๋ตโนมัตติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- สปสช. คิกออฟโครงการ "เลิฟปิง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แจกยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยผ่าน 2 ช่องทาง 1.แอปพลิเคชั่นเป่าตังและ 2. ตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ โดยนำร่องในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 2 จุด คือ 1.อาคารท่าเรือแหลมบาลีฮาย และ 2. รพ.เมืองพัทยา อย่างไรก็ตาม มีข้อห่วงใยจาก "นายจำรอง แพงหนองยาง" รองผอ.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ว่า อาจยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มพนักงานบริการ ด้วยข้อจำกัดที่แม่เป็นตุ๋ตโนมัตติที่ต้องใช้บัตรประชาชนยืนยัน จึงอยากให้มีการถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดที่ไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเปิดเผยตัวตนด้วย</p>	
<p><b>ปก.เดือน 2 จังหวัด อากาศหนาว - ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ปก.รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. เดือน 2 จังหวัดภาคเหนือ จ.เชียงราย และน่าน อากาศหนาวถึงหนาวจัด ขณะที่ 3 จังหวัด พิษณุโลก เลย ชลบุรี เผ่าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	-
<p><b>ขอสัญชาติไทย "หมอชินเทีย"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นางเดือนใจ ดีเทศน์ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุนให้ พ.ญ.ชินเทียค่า หรือหมอชินเทีย ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการชุมชน ปี 2545 ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยว่า หวังว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย (ม.ท.1) จะให้ความสำคัญกับการขอแปลงสัญชาติของ พ.ญ.ชินเทียค่า ด้วยการทำคุณประโยชน์แก่ประเทศด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเวลากว่า 30 ปี จะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกชั้นตอนช่วยอำนวยความสะดวกและใช้เวลา น้อยกว่า 730 วัน</p>	-
<p><b>สตูลหามเด็ก9ขวบ ขึ้นฮ.ทหารหลังพบไข่เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบนเกาะหลีเป๊ะ เร่งประสานขอความช่วยเหลือจาก ฮ พยาบาลกองทัพภาคที่ 4 ไปรับตัวเด็กชายวัย 9 ปี ชาวเลอุรักลาไว้อยู่ป่วยไข่เลือดออก มีอาการช็อค พร้อมผู้ปกครอง 1 คน ไปยังพื้นที่สนาม ฮ. ตชด. 436 ตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยทางพื้นที่บนฝั่งมีร.ต.อ.พรเทพ หมั่นแก้ว รอง ผบ.ร้อย ตชด.436 พร้อมด้วยนพ. ชัยรัตน์ ลำโป นพ. สสจ.สตูล พร้อมด้วยรถฉุกเฉินมารับคนไข้ก่อนส่งต่อไปยังรพ.จังหวัดสตูลเพื่อทำการรักษาตัวทันที ขณะนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ เร่งออกให้ความรู้ และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข่เลือดออกบนเกาะหลีเป๊ะ และทำลายแหล่งน้ำขังแล้ว</p>	-
<p><b>อุดรธานีลงเสาเอกก่อสร้าง รพ.300 เตียง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสจ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี้อุดรธานี ประกอบพิธียกเสาเอก "การก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียงและ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์การแพทย์หลวงตา महाบัวอุดรธานี” (สถาบันพระบรมราชชนก) ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศ ภายใต้โครงการอุดรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจ อีสานตอนบนสู่อินโดจีน Udonthani Green Medical Town : UDGMT รองรับมหกรรมพืชสวนโลกในปี พ.ศ. 2569</p>	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel